

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 24/TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2011***THÔNG BÁO****Kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc  
tại buổi làm việc với Công ty cổ phần xi măng Sông Thao**

Ngày 24/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Sông Thao nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2011 và một số nội dung trong chương trình đầu tư, phát triển của Công ty. Dự buổi làm việc có lãnh đạo cơ Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Công thương, Nông nghiệp, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Thanh Ba. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Sông Thao báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận như sau:

\* Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ghi nhận Công ty xi măng Sông Thao sau quá trình đưa dây chuyền sản xuất xi măng vào vận hành đã phát huy hiệu quả, chất lượng sản phẩm tốt, có giá thành và thị trường ổn định, từng bước tạo dựng thương hiệu Xi măng Sông Thao. Trong thời gian qua, Công ty đã có sự phát triển khá toàn diện, ổn định tổ chức bộ máy, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội trên địa bàn; đồng thời có sự phối hợp, gắn bó chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như việc xử lý các vấn đề liên quan.

\* Việc định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới: ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhận thấy Công ty đã xác định đúng lộ trình phát triển và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty hoàn thành mục tiêu, định hướng phát triển đề ra, tuy nhiên, ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Công ty nghiên cứu, xác định lại lộ trình phát triển của giai đoạn 2, để có thể rút ngắn thời gian, xong trước năm 2015.

\* Về các đề xuất, kiến nghị của Công ty:

1. Về việc sụt lún nhà dân xung quanh mỏ đá vôi Ninh Dân:

- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Ba phải xác định địa điểm và quy định Khu tái định cư để di chuyển số hộ dân thuộc khu vực nguy hiểm (trước mắt là 50 hộ) xong trong tháng 4 năm 2011.

- Yêu cầu UBND huyện xác định quy mô của Khu tái định cư này để có thể đáp ứng nhiều hơn số hộ tái định cư khi Nhà máy xi măng Sông Thao có kế hoạch mở rộng diện tích vùng khai thác nguyên liệu hoặc trường hợp có các sự cố khác tương tự ở các khu vực lân cận.

- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Việc thực hiện các thủ tục liên quan đến Khu tái định cư này phải được ưu tiên rút ngắn quy trình thực hiện và được xác định như đối với việc xử lý quy trình khắc phục sự cố thiên tai. Các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các thủ tục vừa được rút ngắn về quy trình thực hiện, vừa đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.

- Yêu cầu Công ty đảm bảo kinh phí hỗ trợ các hộ dân phải di chuyển; Công ty có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Thanh Ba, các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung kiểm tra diện rộng đối với các công trình kiến trúc khác xung quanh khu vực và tuyến giao thông khu vực này, đề xuất hướng xử lý báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Về dự án đầu tư, xây dựng Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp công suất 200 tấn/ngày: Đồng ý về chủ trương, song yêu cầu Công ty phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, đảm bảo các điều kiện cho quá trình vận hành, sản xuất đầu tư xong dự án.

3. Về dự án đầu tư, xây dựng Nhà sản xuất gạch bê tông chung áp công suất 400.000 m<sup>3</sup>/năm: Đồng ý chủ trương, yêu cầu Công ty có báo cáo cụ thể về dự án theo quy định.

4. Về dự án đầu tư, xây dựng Nhà máy phát điện nhiệt dư của Nhà máy xi măng Sông Thao: Đồng ý chủ trương, yêu cầu Công ty có báo cáo cụ thể về dự án theo quy định.

5. Đề nghị Công ty cổ phần xi măng Sông Thao báo cáo Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị đầu tư xây dựng một trường đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Việt Trì, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo lao động cho Tập đoàn và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh.

Thông báo đề Công ty cổ phần xi măng Sông Thao và các sở, ngành liên quan thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hương (Đã ký)**